

ใหม่ AIA Vitality UNIT LINKED ประกัน...ที่ทำให้คุณสนุก กับทุก CONTENT ของชีวิต

ยิ่งดูแลสุขภาพ ยิ่งได้ เงินคืน คู่มาถึง 3 ต่อ!

aia.co.th

ก้าวสู่ปีที่ 9 สยามอินชัวร์ นิวส์ INSURANCE & FINANCIAL NEWSPAPER ฉบับ 127 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่

สยามอินชัวร์ นิวส์ > WEALTH > หุ่น-กองทุนรวม > TACC เชื้อต่อสัญญา กับ CP ALL เรียบร้อย-ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ



Search

ฉบับที่ 127 พฤษภาคม 2567

คลิกที่นี่

ครบเครื่อง..ข่าวประกัน ครบครัน..ข่าวเศรษฐกิจ

เกษียณอย่างสุข สูงอายุอย่างปกติ

ไม่มีเงินเก็บ...มันเจ็บปวด เมื่อเกษียณจะทำอย่างไร?

กรมธรรม์แบบบำนาญ บำนาญสร้างไว้เพื่อตัวคุณเอง

WEALTH หุ่น-กองทุนรวม

TACC เชื้อต่อสัญญา กับ CP ALL เรียบร้อย-ตอกย้ำความเชื่อมั่นธุรกิจ

May 31, 2024

บมจ. ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) เชื้อสัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจกับ บมจ.ซีพี ออลล์ แต่เพียงผู้เดียวไปประเทศไทยต่ออีก 3 ปี ถือเป็น การตอกย้ำความเชื่อมั่นพันธมิตรหลักทางธุรกิจที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน ฟากผู้บริหาร “ชัชชวี วัฒนสุข” พร้อมเดินทางพัฒนาโปรดักส์ใหม่ร่วมกัน ดันยอดขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เดิมโตต่อเนื่อง

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด(มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ เชื้อต่อสัญญาซื้อขายร่วมธุรกิจกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน โดยเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า (Exclusive Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไปจำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่องตามรอบปกติเป็นครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

ฟิลิปประกันชีวิต PhillipLife Your Partner in Finance

“ดูแลชีวิต คู่คิดทางการเงิน”

“การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดความเชื่อมั่นการเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาเครื่องดื่มใหม่ ร่วมกัน ในฐานะ Key Strategic Partner ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา TACC และ CP ALL มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกันในการกำหนดแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

นายชัชชรี กล่าวว่า ด้วยความเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เคียงข้างการขยายสาขาของร้าน 7-Eleven ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว

ประธานกรรมการบริหาร TACC กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณ CPALL ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งมั่นใจว่าจะมีการร่วมธุรกิจกันต่อไปในระยะยาวอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยในปีนี้นับบริษัทฯ มีการขยายโรงงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าของกลุ่ม B2B และ B2C ซึ่งสามารถรองรับกำลังซื้อของผู้บริโภคและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตได้

← CCET ชีโร่ ใหม่เดินเครื่องครึ่งปีหลัง-ลุยผลิตสินค้ามาร์จินสูง/ ต้นผลงานปี 67 โต

TSE แยมผลงาน Q2/67 สัญญาดี-ฐานทุนเน/ลุยประมูลโรงไฟฟ้า →



4 ฮีโร่สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพจากเจนเนอราลี่

